

**สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**  
**ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙**

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**๑. เรื่อง ขอเชิญไปชี้แจงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบเรื่อง สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีหนังสือกราบเรียนเชิญประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปชี้แจงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่องรายงานผลการพิจารณาคำร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กรณีการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนยะสาเสพติด เมื่อปี ๒๕๔๖ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน และส่งผลกระทบต่อด้านสิทธิมนุษยชนในวงกว้าง ตามหนังสือจากสำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ส่วนที่ ๓๖ ที่ สว (สนช) ๐๐๐๗/๑๑๗ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ โดยประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มอบหมายให้นายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ไปชี้แจงแทน เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙

**๒. เรื่อง บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบการร่วมลงนามของสำนักงานกสม. ในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่ง กสม. ทั้ง ๗ ท่าน ได้หารือและเห็นชอบให้สำนักงาน กสม. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ทั้งนี้มูลนิธิชุมชนไทยได้มีหนังสือเชิญนางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมงานบันทึกข้อตกลงดังกล่าวด้วย

**๓. เรื่อง สรุปผลการเสนอรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบสรุปผลการเสนอรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี ตามที่สำนักวิจัยและวิชาการเสนอ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบข้อเสนอของ กสม. และให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองเหยี่ยวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการบริการสาธารณสุขอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน

**๔. เรื่อง กรอบการดำเนินงานของคณะทำงานด้านสื่อสารองค์กร**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบกรอบการดำเนินงานของคณะทำงานด้านสื่อสารองค์กร ตามที่นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอ

**๕. เรื่อง ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๔**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่อง ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๔ และมีมติเห็นชอบการกำหนดประเภทของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น ๑๒ ด้าน และมอบให้สำนักงาน กสม. ดำเนินการตามความเห็นที่ประชุมต่อไป และยังไม่ปรับปรุงระเบียบ กสม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๔

**๖. เรื่อง การจัดทำและกำหนดส่งรายงานตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติอนุญาตให้เลื่อนการพิจารณาการจัดทำและกำหนดส่งรายงานตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนออกไปก่อน และให้เพิ่มการนำเสนอประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากคณะกรรมการประจำกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) ซึ่งประเทศไทยเสนอรายงานครั้งสุดท้าย (ฉบับที่ ๑-๒) เมื่อเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย

**๗. เรื่อง คณะอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบการพิจารณาองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กรตามที่ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแจ้ง

**๘. เรื่อง โครงการเสวนา เรื่อง สื่อกับการละเมิดสิทธิผู้ตกเป็นข่าว**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบโครงการเสวนา เรื่อง สื่อกับการละเมิดสิทธิผู้ตกเป็นข่าว ซึ่ง กสม. ได้รับเชิญให้เป็นองค์กรร่วมจัดโครงการเสวนา ในวันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่

**๙. เรื่อง การประชุมให้ความเห็นต่อร่างรายงานการศึกษาวิจัยด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบการประชุมให้ความเห็นต่อร่างรายงานการศึกษาวิจัยด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงาน กสม. ร่วมกับสถาบันวิจัยด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๓๐ น. ณ โรงแรม Aetas ซอยร่วมฤดี